

# Đáp ứng nhu cầu tiền mặt dịp tết

*Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng những ngày giáp tết Nguyên đán sẽ tăng cao, ngành Ngân hàng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trong toàn tỉnh chủ động sắp xếp, bố trí, tăng cường nguồn vốn nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thanh toán của mọi đối tượng khách hàng.*

Những ngày này, các cán bộ, nhân viên, đặc biệt là cán bộ tiếp quỹ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Thái Bình dường như trở nên bận rộn hơn. Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thái Bình Đỗ Chiến Thắng cho biết: Chi nhánh hiện đang trả lương qua tài khoản cho 155 cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp với tổng số hơn 30.000 lao động. Để phục vụ nhu cầu giao dịch của nhân dân trong những ngày giáp tết Nguyên đán, Chi nhánh đã chuẩn bị một lượng tiền khá lớn với nhiều mệnh giá khác nhau, sẵn sàng tiếp quỹ tại các điểm rút tiền, hạn chế tối đa tình trạng hết tiền tại các máy ATM; bố trí cán bộ quản trị hệ thống sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi cần thiết; đồng thời chủ động sửa chữa, bảo dưỡng những máy ATM hay bị lỗi. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng chú trọng phát triển dịch vụ



Hoạt động giao dịch ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Hưng Hà.

thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, thanh toán qua POS tại các trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cửa hàng lớn trên địa bàn tỉnh. Toàn Chi nhánh hiện có 21 máy ATM và 160 máy POS phân bố đều ở các huyện, thành phố, từ

đó phục vụ kịp thời nhu cầu rút tiền mặt và tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình đã chú trọng phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt với tổng số 19 máy

ATM, 115 máy POS, đồng thời thành lập đội cơ động tuần tra bảo vệ các máy ATM, thực hiện bảo dưỡng máy ATM nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt thực hiện tốt nhất nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm của khách hàng. Đến cuối tháng 1/2018, các TCTD trên địa bàn tỉnh

đã lắp đặt 143 máy ATM, 443 máy POS phục vụ nhu cầu thanh toán của người dân trong tỉnh. Chi Nguyễn Thị Hà (phường Đê Thám, thành phố Thái Bình) tâm sự: Những năm gần đây, hệ thống ngân hàng đã chú trọng mở rộng dịch vụ thanh toán qua POS nên cảnh chen lấn mỗi khi rút tiền nhất là vào những ngày lễ, tết không còn đáng ngại đối với tôi nữa. Không cần rút tiền, tôi vẫn có thể mua sắm được đầy đủ hàng hóa để tiêu dùng, điều đó rất tiện lợi vừa tránh được mất mát, lại không phải mất thời gian. Theo số liệu của ngành Ngân hàng, để phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng, toàn ngành đã mở gần 665.000 tài khoản, phát hành gần 832.000 thẻ thanh toán các loại; thực hiện trả lương qua tài khoản cho 1.770 cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (trong đó có 1.525 cơ quan hành chính sự nghiệp) với gần 320.000 lao động nhận lương qua tài khoản. Các máy ATM được các ngân hàng lắp đặt tại những địa điểm thuận lợi, được trang bị đủ ánh sáng; các máy POS được đặt ở hầu hết các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng lớn, từ đó phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, rút tiền mặt của nhân dân. Bên cạnh đó, các TCTD cũng tổ chức các hình thức thanh toán, chi trả linh hoạt như: hướng dẫn khách hàng đến trực

tiếp các chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất để rút tiền mặt; thống nhất với các đơn vị, doanh nghiệp có kế hoạch trả lương, thường trực tiếp tại đơn vị, doanh nghiệp... tránh tình trạng người dân phải xếp hàng chờ đợi hoặc tập trung quá đông người rút tiền tại các điểm máy ATM, dẫn đến tình trạng quá tải. Cùng với việc chú trọng thực hiện tốt công tác thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh còn yêu cầu các TCTD thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thu, chi tiền mặt và tồn quỹ tiền mặt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt, kể cả trong trường hợp nếu có nhu cầu chi tiền mặt đột biến. Đến ngày 31/12/2017, tổng thu tiền mặt toàn ngành đạt 255.000 tỷ đồng, tăng 28,1% so với năm 2016; tổng chi tiền mặt đạt 251.000 tỷ đồng, tăng 29,7% so với năm 2016. Với số tiền bội thu 4.000 tỷ đồng, ngành Ngân hàng luôn bảo đảm khả năng thanh khoản cho mọi đối tượng khách hàng, không để tình trạng thiếu tiền mặt trong dịp tết Nguyên đán. Ngoài ra, toàn ngành còn bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản trong kho quỹ, trong quá trình giao nhận và trên đường vận chuyển; đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tiền giả.

MINH HƯƠNG

## ▶ KIẾN XƯƠNG Xử phạt vi phạm Luật Giao thông đường bộ gần 1,2 tỷ đồng

Năm 2017, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Kiến Xương đã tuần tra, kiểm soát, phát hiện 2.457 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 557 phương tiện các loại, tước 76 giấy phép lái xe, xử lý hành chính phạt tiền gần 1,2 tỷ đồng. Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Kiến Xương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân; triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT và các bến đò ngang sông. Đã vận động 5.777 hộ vi phạm Chi thị số 04 của UBND tỉnh tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm; cưỡng chế 313 hộ cố tình vi phạm; thu giữ và xử lý 144 biển quảng cáo, 14 ô che di động, 3 xe bán hàng rong và 30 lái hàng hóa khác lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT. UBND huyện cũng chỉ đạo hoàn thành sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hơn 6,841km đường huyện, đưa vào sử dụng 6 công trình giao thông mới, lắp đặt 15 biển cảnh báo.

Mặc dù đã nỗ lực triển khai các biện pháp bảo đảm ATGT song do ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân còn hạn chế nên năm 2017 trên địa bàn huyện Kiến Xương xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông làm 17 người chết, 12 người bị thương. Nhằm phấn đấu giảm số vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ, kiểm chế tai nạn giao thông, năm 2018, Ban ATGT huyện Kiến Xương triển khai đồng bộ các giải pháp từ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật...

KHẮC DUẤN

## ▶ ĐÔNG HUNG 17.000 lượt người được tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản

Năm 2017, Hội Kế hoạch hóa gia đình huyện Đông Hưng phối hợp với các địa phương tổ chức truyền thông được 54 buổi cho gần 17.000 lượt người về tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống bạo lực gia đình. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các câu lạc bộ của xã truyền thông 14 buổi cho hơn 2.000 lượt người về nội dung phòng, chống HIV/AIDS, tư vấn xét nghiệm, lấy máu sàng lọc HIV/AIDS cho 1.140 thai phụ và 1.000 lượt người có nguy cơ cao tự nguyện làm xét nghiệm HIV/AIDS. Bên cạnh đó, các cấp hội đã làm tốt việc tư vấn, cung cấp các dịch vụ tránh thai an toàn, hiệu quả cho các cặp vợ chồng, nâng tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại lên 77,7%, góp phần giảm tỷ lệ ca nạo hút thai/số sinh xuống còn 0,12%. Với những kết quả đó, Hội Kế hoạch hóa gia đình huyện Đông Hưng và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kế hoạch hóa gia đình được Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam tặng bằng khen.

TRUNG HIẾU

## ▶ 3.366 trẻ mới sinh là con thứ ba trở lên

Theo báo cáo của hệ thống dân số tỉnh, tính đến ngày 31/12/2017, toàn tỉnh có 2.029.716 nhân khẩu, trong đó có 382.975 trẻ từ 0 - 14 tuổi, bằng 18,87%. Số người trong độ tuổi lao động là 1.281.172 người, bằng 63,13%. Số người từ 60 tuổi trở lên là 365.569 người, bằng 18%.

Năm 2017 có 26.962 trẻ được sinh ra, tăng so với năm 2016 là 2.296 trẻ. Trong đó, số trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên là 3.366 trẻ, tăng so với năm 2016 là 245 trẻ. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 12,48%, giảm 0,17% so với năm 2016.

HÀ ANH

## ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ

# Cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tết

Điện lực thành phố Thái Bình đã và đang triển khai các phương án để vận hành hệ thống điện an toàn, cung cấp điện ổn định phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhất là tại các điểm diễn ra bắn pháo hoa, các nơi vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố. Trong những ngày cuối năm Đinh Dậu, có mặt trên khắp các con đường, chúng tôi được chứng kiến những người thợ điện vẫn đang hối hả, gấp rút hoàn thành các công trình sửa chữa, nâng cấp lưới điện hạ áp, trung áp nhằm bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón tết trong không khí đầm ấm. Để bảo đảm an toàn lưới điện, cung cấp điện ổn

định phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán, ngay từ quý IV/2017, Điện lực thành phố đã ngày đêm tổ chức kiểm tra tổng dây và trạm biến áp, kịp thời phát hiện để xử lý triệt để các tổn tại, khiếm khuyết; tổ chức đóng mới 5 trạm biến áp nhằm chống quá tải cho các khu vực xã Tân Bình, phường Hoàng Diệu; thay thế, cải tạo 4 trạm biến áp xuống cấp, bổ sung gần 9km dây hạ thế chống quá tải cho khu vực lưới điện 400V thành phố, nâng công suất 32 trạm biến áp. Giám đốc Điện lực thành phố Phạm Huy Anh cho biết: Đối với ngành điện, việc kiểm tra, bảo dưỡng và vệ sinh đường dây, lưới điện, các trạm điện là việc làm thường xuyên, định kỳ hàng

tháng. Tuy nhiên, trong dịp tết Nguyên đán, do nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt rất lớn nên có sự tăng cường mạnh mẽ hơn để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra. Chúng tôi đã tiến hành hoán đổi, thay thế tăng công suất máy biến áp ở một số trạm có mức tiêu thụ điện cao. Một số công trình điện thi công dở dang cũng đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để kịp thời vận hành phục vụ cấp điện trong dịp tết sắp đến. Đến nay, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện; đồng thời cơ bản hoàn tất việc kiểm tra tổng thể các trạm biến áp, hệ thống đường dây, vệ sinh các thiết bị điện, xử lý các mối tiếp xúc để phòng ngừa xảy ra sự cố; trong đó đặc biệt chú trọng đến các đường dây, trạm biến áp đã đầy tải cũng như những phụ tải



Công nhân Điện lực thành phố Thái Bình sửa chữa máy biến áp tại xã Phú Xuân.

quan trọng phục vụ vui chơi giải trí dịp tết. Để bảo đảm điện phục vụ tết Nguyên đán Mậu Tuất, ngoài việc chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, Điện lực thành phố đã chuẩn bị đủ vật tư dự phòng, thiết bị, phương tiện sẵn sàng xử lý sự cố cấp điện kịp thời cho phụ tải. Bởi 50% quần số có mặt thường xuyên, khi có

tình huống sự cố xảy ra thì 100% quần số phải có mặt. Đêm giao thừa, huy động 100% quần số trực xử lý sự cố. Mục tiêu là bảo đảm 100% chất lượng điện và an toàn điện. Tuy nhiên, trong những ngày giáp tết, các gia đình sum họp, quây quần bên nhau nên khoảng thời gian cao điểm (từ 17 - 20 giờ) nhu cầu sử dụng điện tập trung rất lớn. Vì vậy, bên cạnh sự chuẩn bị của ngành điện, Điện lực

thành phố mong mọi người dân hãy nâng cao ý thức trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; tăng cường sử dụng các loại thiết bị tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động phối hợp với các địa phương tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi bán pháo giấy trắng kim loại và các vật liệu lên đường dây, vi phạm hành lang lưới điện.

MINH NGUYỆT

# Triệu phú hoa, cây cảnh

*Khi lấy nhau, vợ chồng chị Hà Thị Thu, thôn Quán Thôn, xã Hồng Việt (Đông Hưng) chỉ có trong tay vốn liếng lớn nhất là sức trẻ cùng quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê mình. Gần 23 năm gắn bó với vùng đất này, vợ chồng chị đã chuyển đổi thành công 7.200m<sup>2</sup> đất cấy lúa kém hiệu quả thành vườn ươm cây xanh, trồng hoa, cây cảnh mang lại hiệu quả kinh tế cao.*

Đến vườn hoa của chị Thu vào dịp cuối năm, đúng thời điểm hoa, cây cảnh của gia đình đang bán chạy hàng. Bớt chút thời gian, chị Thu tiếp và đưa chúng tôi đi tham quan mô hình trồng hoa, cây cảnh của gia đình. Chỉ tay vào những luống quất, cây nào cũng sai trĩu quả, quả to, căng tròn, chín vàng ươm, chị Thu cho biết: Hai vợ chồng theo nghề ươm cây, trồng hoa từ năm 1995, lúc đầu chỉ với vài sào chuyển đổi, đến nay đã mở rộng lên 7.200m<sup>2</sup>, trong đó quất, quýt là nhiều nhất với trên 3.400 cây (quất và quýt

thần tài 3.000 cây, quất to trên 400 cây). Hiện đã xuất bán gần hết quất thần tài với giá 100.000 - 120.000 đồng/cây; cây quất thể giá từ 300.000 đồng/cây trở lên khách đã mua để đưa vào miền Trung. Không chỉ có quất, quýt cảnh, anh chị còn trồng 400 gốc đào ta và 30 gốc đào rừng. Xu hướng hiện nay nhiều khách thích chơi đào rừng nên mỗi gốc đào rừng trồng thành công có thể bán tới vài triệu đồng. Trong vườn, chị Thu còn trồng nhiều giống hồng quý như hồng cò Sa Pa, hồng Pháp; hoa mộc hương, vạn tuế và hàng nghìn cây

giống các loại phục vụ nhu cầu của thị trường. Trước khi đến với nhau, vợ chồng chị Thu đều là những thanh niên nông thôn, quanh năm cấy hái ruộng vườn. Vì thế, kinh nghiệm đồng đất đã thấm đẫm trong vợ chồng chị. Mặc dù vậy, trồng hoa là một đặc thù mà không phải ai cũng có thể trồng để kinh doanh thành công nếu không đi sâu tìm hiểu đặc tính của từng loài hoa, cây cảnh cũng như phương pháp chăm sóc và phòng, trừ dịch hại để cây ra hoa, ra quả đúng độ, thực sự có giá trị hàng hóa, được

thị trường chấp nhận. Vừa làm, vừa tự mày mò tìm hiểu các kiến thức về khoa học kỹ thuật, dần dà, anh chị đã rút ra nhiều kinh nghiệm. Chẳng thế mà vườn cây nhà chị Thu trong trận ngập lụt tháng 10/2017 cũng bị ảnh hưởng như các gia đình khác trong xã song nhờ có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc nên hoa, cây cảnh của gia đình chị phục hồi nhanh, đặc biệt là đào, quất, quýt sai quả, nhiều hoa, nhiều lộc, cành đúng độ nên được nhiều khách hàng chọn mua. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều cơ sở kinh

doanh hoa, cây cảnh, do đó, nghề trồng, kinh doanh hoa, cây cảnh cũng mang tính cạnh tranh không nhỏ. Vì thế, vợ chồng chị Thu rất chú trọng đến công đoạn làm đất để kiểm soát sự phát triển của cây, giúp cây hoa không ngừng đẹp mà còn phải bền ngay cả khi hoa, cây cảnh đã về với các khách hàng. Đây là một trong những yếu tố giúp chị Thu tạo dựng được uy tín cho sản phẩm của mình. Chị Thu cho biết: Hoa, cây cảnh của gia đình được xuất đi nhiều nơi, vào cả những thị trường khó tính như Hà Nội, Hải Phòng. Chất lượng hoa, cây cảnh không ngừng được nâng cao nên không chỉ giữ được khách hàng lâu năm mà còn mở rộng được khách hàng mới. Anh Thái Văn Hùng (Nghệ An) cho biết: Qua các bạn hàng, tôi biết đến vườn cây của vợ chồng chị Thu, hàng chục năm nay tôi đều ra tận vườn mua cây giống, cây cảnh về Nghệ An bán, đồng thời giới thiệu cho nhiều người

khác biết đến vườn cây này. Hoa, cây cảnh của gia đình chị Thu chuẩn, đáng đẹp, tỷ lệ sống cao, chơi bền, người chơi rất thích. Không chỉ trồng mà vợ chồng chị Thu còn kinh doanh cây giống, cây công trình phục vụ các cơ quan, đơn vị, nhà trường

trồng trong khuôn viên trụ sở, trồng trên các con đường... Đã nhiều năm nay, ngoài 20 tết, anh chị Thu lại mua hàng nghìn cây quất, quýt, đào, thêu thêm gần 20 người chờ 5 - 6 xe ô tô vào Nghệ An, Hà Tĩnh bán. Thường ngày chị Thu phải thuê 4 - 5 người

trồng, chăm sóc cây trong vườn; lúc cao điểm như dịp tết thuê hơn 10 người, thu nhập từ 3 - 3,6 triệu đồng/người/tháng. Với sự đầu tư đúng hướng, mỗi năm hoa, cây cảnh đem về nguồn thu trên 500 triệu đồng cho gia đình chị Thu.

THU HIẾN



Trồng hoa, cây cảnh mang lại nguồn thu lớn cho gia đình chị Thu.